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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงปัญหาคุณภาพนม  

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชด าริ เร่งเดินหน้าดูแลสหกรณ์ผลิตนมตามมาตรฐาน 
 

 พระเทพฯ ทรงห่วงปัญหาคุณภาพนม รับสั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งเข้าไปดูแลด่วน พร้อมก าชับให้สอน          
เด็กนักเรียน ในการใช้หลักการสหกรณ์อย่างถูกต้อง รวมทั้งสอนให้รู้จักการออมทรัพย์ในลักษณะช่วยเหลือกัน 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทุกวันน้ีประเทศไทยผลิตน้้านมประมาณ 2,700 
ตัน และประมาณ 65% หรือ 1,700 ตัน มาจากขบวนการสหกรณ์  ทั้งหมด 97 สหกรณ์ ดังนั้น ส่วนแบ่งมาจากสหกรณ์
จ้านวนมาก ท้าให้บางสหกรณ์ไม่รักษาคุณภาพ เกี่ยวกับ เร่ืองนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี              
ทรงแสดงความเป็นห่วง และรับสั่งระหว่างการเสด็จพระราชด้าเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจ้าปี 2554  
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  เมื่อวันที่ 5 มกราคม  2554 ที่ผ่านมา          
ว่า ครั้งหน่ึงเคยมีสหกรณ์ ส่งนมจากศูนย์รวบรวมนมดิบเข้าไปขายในโ ครงการนมของวังสวนจิตลดา แต่ปรากฎ ว่า เมื่อ
น้าไปแพ็คถุงขายในเซเว่นอีเลฟเว่น พบว่าเป็นนมผง พระองค์ท่านจึงรับสั่งให้ไปตรวจสอบและแก้ปัญหาตรงนี้  สหกรณ์
ทุกสหกรณ์ และศูนย์รวบรวมนมดิบทุกศูนย์ จะต้องรักษาคุณภาพให้มากที่สุด เพราะว่าวันนี้เราพยายามรณรงค์ให้คนหัน
มาบริโภค หรือดื่มนมสดให้ม ากขึ้น  ฉะนั้นสิ่งส้าคัญคือ เร่ืองคุณภาพ  หากเราต้องนมเข้านมผงมาผสมน้้า คุณภาพจะสู้
นมสดไม่ได้ สหกรณ์ต้องรวมมือกัน และช่วยกันรักษาคุณภาพนม  พระองค์ท่านรับสั่งให้ช่วยดูแลสหกรณ์ 
 นายสมชาย กล่าวอีกว่า ส่วนเร่ืองที่สอง การด้าเนินการธุรกิจ มีทั้งก้าไรและขาดทุน ถ้ากา รบริหารจัดการไม่ดีก็
จะขาดทุนได้ง่าย  ฉะนั้น สหกรณ์ทั้งหลายที่ท้านมสดออกมาขาย หรือนม พาสเจอร์ไรส์ ต้องรักษาคุณภาพ และวางแผน
การผลิตให้เหมาะสม มิเช่นนั้น เมื่อมีโรงท้านมคุณภาพ ท้านม พาสเจอร์ไรส์ แล้ว ถ้าไม่บริหารจัดการเร่ืองของสินค้าเข้า
มา หรือสินค้าระบายออก จ้าหน่ายออก ก็จะมีปัญหาเร่ืองนมไม่มีที่จ้าหน่ายได้  
 “นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังรับสั่งเร่ืองของการสหกรณ์ทั้งระบบว่า อยากให้สอนนักเรียน ในการใช้หลักการ
สหกรณ์ เพราะมีการถกเถียงว่า สหกรณ์ประเภทไหนดีกว่ากัน อย่างเช่น สัจจะออมทรัพย์ ก็บอกมีระเบียบมากมายที่จะ
ท้าให้เกิดปัญห า กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ท้าได้ง่าย ด้าเนินการได้ง่าย ไม่ต้องรวมตัวเป็นสหกรณ์ โดยการควบคุมกันเอง 
พระองค์ท่านก็รับสั่งว่า เป็นห่วงว่าจะมีการสูญเสีย และเสียหายได้ง่าย ถ้าไม่มีการควบคุมดูแลให้เป็นระบบ ก็ได้ฝากให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปท้าความเข้าใจ และชักจูงให้เข้ามาในข บวนการสหกรณ์  เพื่อใช้หลักการสหกรณ์ในการควบคุม
ก้ากับ มิให้เกิดความเสียหายกับประชาชนที่เข้ามาร่วมกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กๆ  พระองค์ท่านรับสั่งถึงเด็กต้องสอนให้รู้จัก
การออมทรัพย์ในลักษณะช่วยเหลือกัน โดยตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อที่จะมีระบบในการควบคุมดูแลต่าง ๆ” 
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